

AHCC HOUSTON HỌP MẶT

Phi Ngọc Huyền

I. MÙA GIÁNG SANH NĂM 2003

Theo thông lệ, AHCC Houston Texas, thường họp mặt vào dịp cuối năm trong mùa Giáng Sinh.

Buổi họp mặt năm nay được tổ chức vào tối ngày 20 tháng 12 năm 2003 tại Tư Gia AH Nguyễn Văn Xá tại Sugar Land, Texas. Số người tham dự tất cả trên 20 người, gồm gia đình công chánh và thân hữu do các AHCC mời tới. Một số AH vắng mặt vì đang đi Du Lịch ở nước ngoài.

Chương Trình Họp Mặt gồm có:

- 1 Góp Món Ăn Chung
- 2 Thâu tiền nuôi dưỡng Lá Thư Công Chánh năm 2004
- 3 Tường trình chi thu năm 2003
- 4 Thường thức các món ăn của các nàng dâu Công Chánh.
- 5 Văn Nghệ.

Phần Văn Nghệ do AH Vũ Quý Hào Phụ trách với sự trợ giúp âm nhạc của ban nhạc Khải Hoàn luôn luôn được các cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt. Ngoài phần ca hát của các quý anh chị AH/thân hữu, đặc biệt năm nay có nhà

thơ Huy Lực Bùi Tiến Khôi ngâm bài thơ “Summa Cum Laude” do ông sáng tác đề ca tụng sự thành công của các học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ; diễn dịch lời Thánh Hiền : “Bách Nhân Thành Kim” của AH Nguyễn Văn Độ và phần chuyện vui “ Những Giác Mơ của 5 nhân vật đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới” do AH Vũ Quý Hào sưu tầm.

Sau cùng là phần rút thăm lấy hên do anh chị AH Đoàn Kỳ Tường phụ trách.



Chị Quý, Huyền, Khoát, Hào, Tường, AH Xá, Độ

Buổi họp mặt của AHCC Houston luôn luôn khăng khít tình ái hữu, bổ ích, vui tươi và sống động cho tới phút chia tay đầy luyến tiếc.

II. TRAO BẢNG MỪNG ĐẠI THƯỢNG THỌ CHO AH ĐÌNH KÝ NGỌ

Đầu năm 2004, AH CC Houston có nhận được Bảng Mừng Đại Thượng Thọ cho AH Đình Ký Ngọ do AH Nguyễn Khắc Thí từ California gửi tới. Ngày 6 tháng 2 năm 2004 vừa qua AHCC Houston đã trao bảng mừng Đại Thượng Thọ cho AH Đình Ký Ngọ trước sự hiện diện của đại gia đình AH gồm trên 20 người. Như chúng ta đã biết AH Đình Ký Ngọ sinh năm 1918, là nhân viên kỳ cựu tại nha Tổng Thư Ký bộ Giao Thông và Công Chánh. Vì là một nhân viên ưu tú, AH Đình Ký Ngọ đã được tặng nhiều Huy Chương do các Bộ trưởng Công Chánh trao tặng. Ngoài ra AH Đình Ký Ngọ còn là một Trọng Tài Túc Cầu quốc tế nổi danh nữa. Nhân dịp

này, AHCC Houston xin mừng AH và gia đình cùng chân thành cầu chúc AH Phúc Như Đông Hải và Thọ Tỉ Nam Sơn để vui cùng con cháu.



AH Độ, Huyền, Ngọ, Chị Ngọ, Huyền, Tường, AH Tường